



ด่านที่สุด บันทึกข้อความ

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
เลขที่ 4264
วันที่ 127 กุม 563
10.57

ส่วนราชการ กองประมงต่างประเทศ กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ โทร. ๐.๒๕๖๒ ๐๕๓๐ ภายใน ๑๑๐๔

ที่ กษ ๐๕๑๒๒/ว ๓๖๔ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง มาตรการสำหรับบุคลากรภาครัฐและนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของ ก.พ. ในการเดินทางไปหรือกลับจากต่างประเทศ ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการกองฯ/ศูนย์ฯ/เลขาธิการกรม/ประมงพื้นที่กรุงเทพฯ

ด้วยประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง มาตรการสำหรับบุคลากรภาครัฐและนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของ ก.พ. ในการเดินทางไปหรือกลับจากต่างประเทศ ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ทำให้ประเทศต่าง ๆ ต้องมีมาตรการดูแลสุขภาพของประชาชนพร้อมกับการควบคุมการแพร่กระจายของโรค อันส่งผลกระทบต่อการศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติงานวิจัย ในต่างประเทศ ของบุคลากรภาครัฐและนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของ ก.พ. โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

ในการนี้ กองประเทศต่างประเทศ ขอแจ้งเวียนประกาศสำนักงาน ก.พ. ฉบับดังกล่าว เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติและข้อเสนอแนะของกระทรวงสาธารณสุขโดยเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาแจ้งบุคลากรในสังกัดถือปฏิบัติตามของสำนักงาน ก.พ. ดังกล่าวด้วย

ผ. ๑๖๖๖๗

(นายพลพิศัลป์ สุวรรณชัย)
ผู้อำนวยการกองประมงต่างประเทศ

Beu ๑๐๓

เฉลิมชัย สุวรรณรักษ์

เฉลิมชัย สุวรรณรักษ์

(นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์)

ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

ประกาศสำนักงาน ก.พ.

เรื่อง มาตรการสำหรับบุคลากรภาครัฐและนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของ ก.พ.
ในการเดินทางไปหรือกลับจากต่างประเทศ ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓

ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ทำให้ประเทศต่าง ๆ ต้องมีมาตรการดูแลสุขภาพของประชาชนพร้อมกับการควบคุมการแพร่กระจายของโรค อันส่งผลกระทบต่อการศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติงานวิจัย ในต่างประเทศ ของบุคลากรภาครัฐและนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของ ก.พ.

ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๓ (๑๐) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ ประกอบกับข้อ ๖ ของข้อบังคับ ก.พ. ว่าด้วยการจัดการการศึกษา ควบคุม ดูแล และการให้ความช่วยเหลือบุคลากรภาครัฐและนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของ ก.พ. ในต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงกำหนดมาตรการสำหรับบุคลากรภาครัฐและนักเรียนที่อยู่ในความดูแล ๑ ในช่วงสถานการณ์ดังกล่าว ดังนี้

๑. ผู้ที่อยู่ระหว่างการเตรียมตัวเดินทางไปยังประเทศที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของโรค ให้ชะลอการเดินทางออกไปก่อน

๒. ผู้ที่จำเป็นต้องเดินทางไปหรือกลับจากการศึกษา ๑ แต่มีเส้นทางแวะผ่าน (Transit / Transfer) ประเทศที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อและแพร่ระบาด ให้เปลี่ยนแปลงเส้นทาง ศึกษามาตรการของประเทศเป้าหมายการเดินทาง และปฏิบัติตามขั้นตอนคัดกรอง ป้องกัน และควบคุมโรคของประเทศนั้นโดยเคร่งครัด

๓. ผู้ที่อยู่ระหว่างศึกษา ๑ และพำนักอยู่ในประเทศที่กำลังศึกษา ๑ ให้ชะลอการเดินทางออกนอกประเทศที่พำนักไปก่อน เว้นแต่มีเหตุผลความจำเป็น ที่สำคัญและเร่งด่วน ให้แจ้งต่อสำนักงานผู้ดูแลนักเรียน สถานเอกอัครราชทูต หรือแจ้งต่อสำนักงาน ก.พ. เพื่อพิจารณาเป็นรายกรณี

๔. ในการดำเนินการตามมาตรการข้างต้น หากมีค่าใช้จ่ายหรือปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้น ให้รายงานต่อสำนักงาน ก.พ. เพื่อพิจารณาเป็นรายกรณี

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

อนึ่ง สำนักงาน ก.พ. มีข้อเสนอแนะสำหรับผู้เดินทางไปและกลับจากประเทศที่มีความเสี่ยงหรือพื้นที่ที่มีรายงานการระบาดของโรค ให้ควรแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยปฏิบัติตามมาตรการและข้อเสนอแนะของกระทรวงสาธารณสุขโดยเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ) พัชรภากร เทวกุล

(หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล)

เลขาธิการ ก.พ.

สำเนาถูกต้อง



(นายอนันต์ อรรถนันท์)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓